

เมืองซีอานจัดการแข่งขันเรือพาย “Bahe River Challenge” ในเขตนิเวศวิทยาฉานป่า

การแข่งขันเรือพาย Bahe River Challenge College Rowing Regatta หรือ Bahe River Challenge ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นที่เขตนิเวศวิทยาฉานป่า เมืองซีอาน ประเทศจีน โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน รวมทั้งสิ้น 15 ทีม ซึ่งรวมถึงทีมมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนแห่งไต้หวัน และทีมสมาคมกีฬาเรือพายเมืองเถาหยวน

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เขตนิเวศวิทยาฉานป่าได้จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการแข่งขันเรือ F1 Powerboat World Championship Grand Prix อันแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศในพื้นที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ

คุณจาง เถา รองผู้อำนวยการเขตนิเวศวิทยาฉานป่า กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะทุกทีม รวมถึงทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Bahe River Challenge ในปีนี้ โดยปกติแล้ว การจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำต้องอาศัยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และนี่ก็คือจุดขายสำคัญของเรา เขตนิเวศวิทยาฉานป่าจะเดินหน้ารื้อระดับคุณภาพระบบนิเวศ และจะร่วมมือกับองค์กรจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของเราในฐานะสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับโลกคลาส”

ปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 ที่เขตนิเวศวิทยาฉานป่าได้จัดการแข่งขัน Bahe River Challenge โดยผู้จัดได้รักษาคุณภาพของน้ำไว้ในระดับสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมาตลอด และเพื่อให้เขตนิเวศวิทยาฉานป่าเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือพายอย่างถาวร จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมกีฬาเรือพายฉานป่าขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาเรือพายระดับวิทยาลัยของจีน ชมรมกีฬาเรือพายระดับวิทยาลัยแห่งชาติ สมาคมกีฬาทางน้ำมณฑลส่านซี และชมรมกีฬาเรือพายแห่งมหาวิทยาลัยซีอานเจียววง

แหล่งน้ำคือหัวใจสำคัญของเขตนิเวศวิทยาฉานป่า ซึ่งมีพื้นที่ทั้งสิ้น 129 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ 1 แห่ง, พื้นที่ชุ่มน้ำระดับภูมิภาค 3 แห่ง, แม่น้ำ 18 สาย และสวนพฤกษชาติระดับโลก 1 แห่ง นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2547 เขตนิเวศวิทยาฉานป่าได้บริหารจัดการแม่น้ำและระบบนิเวศแบบองค์รวมมาโดยตลอด ส่งผลให้มีระบบนิเวศที่ได้มาตรฐานดังเช่นในปัจจุบัน นอกจากนี้ เขตนิเวศวิทยาฉานปายังมีโครงการพัฒนาทางน้ำและพื้นที่สีเขียวอีก 23 โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต

เกี่ยวกับเขตนิเวศวิทยาฉานป่า เมืองซีอาน

เขตนิเวศวิทยาฉานป่า เมืองซีอาน ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2547 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุมชน

เมือง เพื่อให้เขตคุ้มครองระบบนิเวศโอบล้อมเขตอุตสาหกรรมและเขตที่อยู่อาศัย อันเป็นการสร้างความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและชุมชนเมือง เขตนิเวศวิทยาฉานป่ามีพื้นที่ทั้งหมด 129 ตารางกิโลเมตร โดยกันพื้นที่ไว้ 89 ตารางกิโลเมตรสำหรับสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ในเดือนกรกฎาคม 2554 เขตนิเวศวิทยาฉานป่าได้รับการรับรองจากกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เป็นเขตนิเวศวิทยาระดับชาติแห่งแรกในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน